
 

 

 

4. fundur starfshópur um bættar starfsaðstæður í leikskóla 20. febrúar 2018 

Fundur hófst kl. 10:00 

Mættir: Steinunn Jónsdóttir fulltrúi leikskólakennara, Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir fulltrúi 

leikskólastjóra, Guðbjörg Oddný Jónasdóttir fulltrúi meirihluta Haraldur F.  Gíslason fulltrúi 

félags leikskólakennara, Svava Björg Mörk fulltrúi minnihluta Hörður Svavarsson formaður 

hópsins 

Jenný D. Gunnarsdóttir þróunarfulltrúi leikskóla sem jafnframt ritaði fundargerð og  Fanney 

D. Halldórsdóttir fræðslustjóri . 

 Fundurinn hófst á því að Haraldur Gíslason fór yfir glærur frá  þeim tillögum sem starfshópur 

Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar  um bættar starfsaðstæður í leikskóla er að senda 

frá sér í skýrslu sem vænta er innan fárra daga. Hópurinn telur mikilvægt að kynna sér efni 

skýrslunnar því vinnan í Hafnarfirði er sambærileg þeirri vinnu. Það sem Haraldur nefndi var 

m.a. 

Bætt starfsumhverfi:  

1. Rekstrarleyfi leikskóla frá 2011 verði færð niður um 7% þe lagt til að það verði flatur 

niðurskurður. 

2. Auknig á stöðugildum varðandi 4 og 5 ára barna. 

3. Stytta vinnuvikuna niður í 35 stundir. 

Stuðningur við leikskólakennara 

1. Handleiðsla fyrir leikskólakennara 

2. Mentor og aukinn stuðningur við nýja leikskólakennara. 

3. Vinnutími leikskólakennara verði sambærilegur því sem er á öðrum skólastigum. 

Hópurinn bíður eftir skýrslunni til þess að lesa nánar og skoða útfrá vinnu hópsnins.  

 Jenný lagði fram útfærslu Hjalla um styttingu vinnudagsins, en skólinn er núna með tilraun í 

tveimur skólum Hjallastefnunnar og er annar þeirra Hjalli í Hfj.  Umræður og  álitamál 

varðandi hvernig undirbúningstími er útfærður hjá þeim, t.d að hver kjarni þarf að sjá um sitt 

útfæra daginn þannig að skipulag gangi upp. Hópurinn ræddi einnig að þetta gæti verið líkt 

og útfærslan á leikskólanum Hofi í Reykjavík sem var með í tilraunaverkefninu um styttingu 

vinnuvikunnar. Ekkert aukafjármagn var lagt til verkefnisins. Skipulag skólans vegna 

verkefnisins er bæði ítarlegt og gott.   

 Jenný lagði fram svót greiningu sem leikskólastjórar unnu eftir kynningu Harðar á fundi 

hópsins þann 31. janúar sl. 

Fundurinn sammála að starfsmaður hópsins setji þetta upp í skjal með þeim atriðum sem 

koma þar fram og hópurinn fái síðan skjalið og greini hver sé rauði þráðurinn. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið 11.30.  


